

## THƯ MỤC

### TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 10 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 10 năm 2017.

**1. Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng – Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển (tiếp kỳ trước)/ Hồ Sĩ Quý// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 3 – 11**

**Tóm tắt:** Cải cách thể chế chính là thách thức lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt những kết quả tích cực của việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội vài năm gần đây, nhìn từ phương diện cải cách thể chế, cần thừa nhận một thực tế là, thái độ ít hài lòng, không yên tâm và lo lắng... vẫn là tâm thế khá phổ biến hiện nay. Bài viết chỉ ra 7 vấn đề quy định thực trạng đất nước hiện nay và đồng thời cũng quy định chiều hướng và tốc độ của sự phát triển. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra xu hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới.

**Từ khóa:** Thể chế; Cải cách thể chế; Tham nhũng; Nợ công; Mô hình phát triển; Biển Đông

**2. Chủ nghĩa dân tộc: Quan điểm và một số yếu tố tác động trong điều kiện hiện nay/ Phạm Thu Trang// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 12 – 18**

**Tóm tắt:** Trong những năm gần đây, chủ nghĩa dân tộc là một trong những khái niệm được sử dụng phổ biến trong lý luận chính trị quốc tế. Tuy nhiên, khái niệm này cũng được nhiều chuyên gia đánh giá là khó nắm bắt nhất và nghiên cứu về nó vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Hiện nay, trước xu thế phát triển khách quan của toàn cầu hóa, chủ nghĩa dân tộc đã có nhiều biểu hiện mới tùy thuộc vào từng quốc gia và bối cảnh cụ thể. Từ nhiều góc độ khác nhau, các học giả trên thế giới đã nghiên cứu và đưa ra những quan điểm về chủ nghĩa dân tộc. Bài viết tổng hợp quan điểm của các nhà khoa học tiêu biểu về các nội dung của chủ nghĩa dân tộc, đồng thời làm rõ một số yếu tố tác động đến chủ nghĩa dân tộc trong điều kiện hiện nay.

**Từ khóa:** Chủ nghĩa dân tộc; Hệ tư tưởng chính trị; Nguyên tắc chính trị; Toàn cầu hóa

**3. Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong các bản hiến pháp Việt Nam/ Hồ Ngọc Chung// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 19 – 26**

**Tóm tắt:** Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân được hình thành và phát triển qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn liền với sự phát triển của cách mạng Việt Nam, đồng thời được ghi nhận trong các bản hiến pháp của Việt Nam. Bài viết phân tích và làm rõ sự hình thành và phát triển quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong các bản hiến pháp Việt Nam.

**Từ khóa:** Công dân; Quản lý nhà nước; Quyền công dân; Quyền tham gia quản lý nhà nước; Hiến pháp

**4. Vai trò của thể chế phi chính thức đối với phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long (Trường hợp mô hình Hợp tác xã thanh long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang)/** Khúc Thị Thanh Vân, Phan Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thị Hương Giang// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 27 – 32

**Tóm tắt:** Thể chế là những ràng buộc do con người đặt ra để chế tạo khuôn khổ cho các mối quan hệ tương tác của mình. Thể chế bao gồm các ràng buộc chính thức, phi chính thức và các đặc trưng thực thi của chúng. Bài viết tìm hiểu vai trò của thể chế phi chính thức trong quá trình phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long thông qua mô hình Hợp tác xã thanh long Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

**Từ khóa:** Thể chế; Thể chế chính thức; Thể chế phi chính thức; Nông nghiệp; Đồng bằng sông Cửu Long

**5. Tác phẩm Phật giáo Trung Quốc *Hương Sơn bảo quyển* từ tiếp cận tư liệu Hán Nôm/** Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Tô Lan// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 33 – 42

**Tóm tắt:** “Hương Sơn bảo quyển” là một tác phẩm văn học Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam về nhiều phương diện như văn học, văn hóa dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo. Truyện tích về công chúa Diệu Thiện đản đạo ở núi Hương Sơn ở tác phẩm này được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam và được nhiều lần cải tác bằng chữ Nôm. Bài viết tập trung khai thác một mảng tư liệu khác bên cạnh diễn Nôm tôn giáo “Hương Sơn bảo quyển” là các tư liệu Hán Nôm địa lý và văn học có nội dung đề cập tới truyện tích và những di tích gắn liền với truyện tích đó ở Việt Nam, qua đó khẳng định một số ảnh hưởng của “Hương Sơn bảo quyển” ở Việt Nam cũng như những hình thức địa phương hóa một Phật tích phi bản địa.

**Từ khóa:** Hương Sơn bảo quyển; Quan Âm Diệu Thiện; Tư liệu Hán Nôm

**6. Tình hình nghiên cứu về thơ ca của các nữ thi nhân trong *Toàn Đường thi* và *Manyoshu*/** Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 10/2017 .- Tr. 43 – 51

**Tóm tắt:** Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình nghiên cứu về thơ ca của các nữ thi nhân trong *Toàn Đường thi* và *Manyoshu*, đồng thời đánh giá những thành tựu và hạn chế trong một số công trình tiêu biểu, từ đó khơi gợi một vài hướng đi tiềm năng để các học giả Việt Nam có thể góp sức mình cho lĩnh vực nghiên cứu thơ ca cổ điển châu Á nói chung và thơ ca nữ giới nói riêng.

**Từ khóa:** Toàn Đường thi; Manyoshu; Thơ ca; Nữ thi nhân

**Trung tâm Thông tin Thư viện**